

**‘พรหมโมลี’ชาวบาง
เรียกตัว‘ไชยบูลย์’
รับทราบข้อกล่าวหา**

‘พระพรหมโมลี’เถียง ชาวบางเจ้าคณะ
ปทุมมาเรียก‘ไชยบูลย์’มารับทราบข้อกล่าว
หา ๑ ส.ค. บังคับให้เลื่อนออกไป ‘พระสุ
เมธาภรณ์’ไม่ยอม ยันต้องมาตามนัด

(อ่านหน้า 23)

สำนักหอสมุด

ไชยบุญย์

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่กองปราบปราม แหล่งข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่า ขณะนี้ชุดสืบสวนสอบสวนกรณีวัดพระธรรมกาย โดยมี พล.ต.ท.วาสนา เพิ่มลาภ ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน ออกหมายเรียกพยานมาให้ปากคำเพิ่ม คือนายเพชร แก่นทรัพย์ ลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีชื้อ-ขายที่ดินที่จังหวัดเลย ในวันที่ 26 กรกฎาคมนี้ ที่กองปราบปราม ทั้งนี้เพราะชุดสืบสวนสอบสวนพบว่าที่ดิน 7 แปลงในพื้นที่อำเภอภูเรือ ซึ่งมี ส. นึกปิ่นหุ่น พร้อมพวกเดินทางไปกว้านซื้อตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 และมอบให้เป็นชื่อของนายไชยบุญย์ สุทธิผล อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และพื้นที่ส่วนใหญ่ทับที่ป่าสงวนฯ ส่วนนางสงบน ปัญญาตรง ลูกศิษย์วัดพระธรรมกายมีส่วนพัวพันเกี่ยวกับการชื้อที่ดินของวัดพระธรรมกาย ออกหมายเรียกมาให้ปากคำในวันที่ 30 กรกฎาคม ถ้าไม่มาตามวันที่นัดหมายจะเดินทางไปสอบปากคำที่บ้าน

แหล่งข่าวกล่าวว่า นอกจากนี้ในวันที่ 26 กรกฎาคม ชุดสืบสวนสอบสวนจะเดินทางไปพบกับกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) รูปหนึ่ง และคณะกรรมการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่วัดพระธรรมกายอ้างเบื้องสูงในการจัดงานของวัด โดยไม่ได้ทำหนังสือขออนุญาต เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคดีด้วย

แหล่งข่าวกล่าวว่า จากการตรวจสอบบัญชีเงินของผู้ที่ได้รับเงินโอนจากทางวัดพระธรรมกาย อาทิ นาย อ. เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ นาย น. นักการตลาดชื่อดัง และนาง ส. สิกากนสนิทยาไชยบุญย์ ขณะนี้พบว่าบัญชีเงินของนาย อ. มีเงินของวัดพระธรรมกายโอนเข้ามาหลายพันล้านบาท

วันเดียวกัน ที่วัดพระธรรมกาย ผู้นำบุญวัดพระธรรมกายคนหนึ่งเปิดเผยว่า ทางวัดพระธรรมกายมิได้หวังไหว้กับข่าวที่ว่าใกล้จะออกหมายจับนายไชยบุญย์ เชื่อว่านายไชยบุญย์มีความเชื่อมั่นสูงที่จะพิสูจน์ความจริงในกระบวนการยุติธรรมทั้งศาลทางสงฆ์และศาลทางโลก และถ้าถึงขั้นตอนที่นายไชยบุญย์ตกเป็นผู้ต้องหา ทางวัดพระธรรมกายก็พร้อมที่จะนำหลักทรัพย์ไปประกันตัว และได้ตั้งอาสาสมัครทางกฎหมายจำนวนหนึ่ง เพื่อประจุม

ปรึกษาหารือถึงแนวทางที่จะปกป้องนายไชยบุญย์ให้พ้นผิด

ผู้นำบุญคนดังกล่าวกล่าวว่า ส่วนข้อมูลที่เขาเห็นว่าตำรวจนำมาเปิดเผยว่านายไชยบุญย์นำเงินของวัดพระธรรมกายไปสู่ระบบธุรกิจ กว่า 4,000 ล้านบาทนั้น เรื่องนี้บรรดาญาติธรรมส่วนใหญ่ไม่มีใครทราบเรื่อง อย่างไรก็ตามเคยมีเพื่อนผู้นำบุญคนหนึ่งนำศาสนาอื่นมาเปรียบเทียบในการดำเนินธุรกิจว่าสามารถทำได้ เพื่อนำผลตอบแทนมาบำรุงศาสนาของตน ดังนั้นหากทราบภายหลังว่านายไชยบุญย์นำเงินบริจาคไปดำเนินธุรกิจ และนำผลประโยชน์ที่ได้มาบำรุงพุทธศาสนาที่เป็นรูปธรรมถาวร วัดดู ก็ไม่ขัดคัดค้าน แม้จะขัดคือ พ.ร.บ.สงฆ์ เพราะญาติธรรมทุกคนเข้าใจคิดว่าวัดพระธรรมกายมีค่าใช้จ่ายรายวันสูง

ด้านนายมานิต รัตนสุวรรณ ที่ปรึกษามูลนิธิวัดพระธรรมกาย กล่าวว่า กรณีที่มีข่าวว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะออกหมายจับนายไชยบุญย์นั้น อยากรู้แจ้งในแง่ของกฎหมายว่า การออกหมายจับใครสักคนมีขั้นตอนการปฏิบัติมาก ต้องสอบสวนทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นความจริง เจ้าหน้าที่ตำรวจน่าจะให้ความเป็นธรรมกับทางวัดพระธรรมกาย และพระไชยบุญย์บ้าง ส่วนเรื่องที่มีข่าวว่านายไชยบุญย์โอนเงินให้กับคนนั้น ถ้ามีหลักฐานที่ชัดเจนก็ให้มาคุยกันเลย คนเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่ใช่พระไม่กลัวอยู่แล้ว และการกล่าวหาเช่นนี้ตนจะป้องกันตัวเองโดยใช้วิธีการทางกฎหมาย อยากรู้แจ้งว่าคนไม่เคยเกี่ยวข้องกับการชื้อที่ดินของนายไชยบุญย์เลย เรื่องที่ดินเป็นเรื่องของนายไชยบุญย์และคู่ถวายให้เท่านั้น

“ถ้าพระไชยบุญย์โอนเงินมาเข้าบัญชีของคนจริงๆ คนนั้นก็วิ่งไปนานแล้ว แต่ถึงกิจการบ้านพักและคอนโดมิเนียมในโครงการเมืองแก้วมณีของคนยังติดอยู่กับองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน(ปรส.) อยู่เลย” นายมานิตกล่าว

วันเดียวกันที่วัดมุนจลินคาราม ค.บึงขัง อ.ชัยบุรี พระสุนทรภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมุนจลินคาราม เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า หลังจากที่อาคมฯ ดัดสันใจเรียกนายไชยบุญย์ และนายเผด็จ ม่องสวัสดิ์ หรือพระทัตตจริโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ให้มารับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวนเบื้องต้นแล้วในวันที่ 8 สิงหาคมไปแล้วนั้น

“แต่เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พระพรหมโมลี เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เจ้าคณะภาค 1 ได้สั่งให้พระเสนาธิการของท่านโทรศัพท์มาต่อว่าอาคมฯ และขอให้ระงับเรื่องไว้ก่อน อาคมฯจึงได้แจ้งกลับไปว่าทำเช่นนั้นไม่ได้ เพราะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนั้นเป็นอาคมฯ มิใช่ท่าน หากจะให้ระงับก็ขอ

ให้แจ้งมาเป็นลายลักษณ์อักษร” พระสุนทรภรณ์กล่าว

พระสุนทรภรณ์กล่าวว่า วันเดียวกันนี้ เวลา 14.30 น.ตนได้มอบหมายให้พระปริยัติวิโรปการ เจ้าอาวาสวัดเขยงเขต เสาขาวเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ไปยื่นเอกสารขอความเห็นชอบเรื่องการเรียกตัวนายไชยบุญย์และนายเผด็จ โดยกำชับให้มอบกับตัวเจ้าคณะภาค 1 ด้วยตนเอง มิเช่นนั้นจะเกิดความผิดพลาดอย่างยิ่งไม่ได้รับเอกสารได้ เพราะเคยมีประสบการณ์มาแล้ว เมื่อครั้งที่พระปริยัติวิโรปการนำเอกสารการปรึกษาหารือถึงข้อกฎหมายปัญหา พ.ร.บ.สงฆ์ ที่พิมพ์คัดข้อ ข. มีเนื้อหาว่าขรรษาตเป็นผู้กล่าวโทษพระสงฆ์ได้เช่นเดียวกับพระสงฆ์ แต่เจ้าคณะภาค 1 กลับบอกว่าจะไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว ส่วนสถานที่ที่จะใช้สอบสวนนายไชยบุญย์ จะใช้โรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นอาคารคอนกรีตสูง 3 ชั้น กว้างขวางมาก สามารถบรรจุคนได้จำนวน 500 คน

พระสุนทรภรณ์กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ทำหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการนัดหมายมารับฟังข้อกล่าวหาเพื่อส่งไปให้นายไชยบุญย์ เพราะเกรงว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 2 รายจะไม่มาตามนัด เพราะเมื่อส่งหนังสือไปแล้วจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเจ้าหน้าที่อีก 300 นายที่ต้องมัวดูแลความสงบปลอดภัย อีกทั้งยังอยู่ในระหว่างงานเข้าพรรษาคด้วย

พระสุนทรภรณ์กล่าวว่า ส่วนเรื่องพระครูปทุมกิจโกศล เจ้าคณะตำบลคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ที่เคยกล่าวพาดพิงถึงสายพระหัตถ์สมเด็จพระสังฆราชเป็นของปลอม และการกล่าวว่านายไชยบุญย์ไม่ศรัทธา อาคมฯทำเรื่องส่งไปยังกรมการศาสนาแล้วเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม โดยถามว่าเห็นชอบด้วยประการใด หากจะให้ส่งโทษตามความคิดที่นายเสฐียรพงษ์ วรรณปก เคยฟ้องร้องกล่าวโทษไว้ ว่าพระครูปทุมกิจโกศลหมิ่นประมาทสมเด็จพระสังฆราช คดีดังกล่าวมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และจำคุก 1 ปี ซึ่งก่อนข้างรุนแรงสำหรับพระสงฆ์ น่าจะมีความเมตตากับท่านบ้างจากการสอบถามดูแล้ว พระครูปทุมกิจโกศลยอมรับว่ามี การพูดจริง แต่พูดด้วยความเกรียติ เนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่กองปราบปรามสอบปากคำอยู่ถึง 3 ชั่วโมง และเมื่อออกมาพบสื่อมวลชนจึงกล่าวออกมาโดยไม่รู้ตัว

ด้านนายชวชัย หนูคง ผู้ตรวจราชการกรมการศาสนา กล่าวว่า การพิจารณาความทางสงฆ์นั้น ขอยืนยันว่าในวันที่ 8 สิงหาคม จะเรียกตัวนายไชยบุญย์มารับข้อกล่าวหาแน่นอน ในวันดังกล่าวพระสุนทรภรณ์จะอธิบายให้นายไชยบุญย์ฟังว่าถูกกล่าวหาในเรื่องใด เพราะเหตุใดบ้าง รวมทั้งฟัง

นายไชยบุญย์อธิบายด้วยว่าต้องการแก้ข้อกล่าวหาอย่างไรบ้าง หรือยอมรับผิดตามข้อกล่าวหาบ้าง ถ้านายไชยบุญย์ยอมรับผิดตามที่ถูกกล่าวหาจริง ก็จะไม่ดำเนินการลงโทษทางสงฆ์ต่อไป โดยโทษที่นายไชยบุญย์ต้องได้รับนั้นถึงขั้นอาบัติปาราชิกด้วย

นายชวชัยกล่าวว่า แต่ตนคิดว่านายไชยบุญย์ต้องปฏิเสธข้อกล่าวหาแน่นอน ซึ่งทางพระสุนทรภรณ์ต้องแก้ข้ออธิบายและเหตุผลในการปฏิเสธข้อกล่าวหาไว้ด้วย เพื่อเป็นหลักฐาน เช่น นายไชยบุญย์กล่าวว่าความที่ถูกกล่าวหาว่านำเงินของวัดพระธรรมกายไปชื้อที่ดินนั้นไม่เป็นความจริง และไม่เคยขอวัดครุมนุสรธรรม ไม่เคยกล่าวหาตัวเองไปถวายข้าวพระพุทธรเจ้าในอายุคนนิพพาน และเรื่องจริงทั้งหมดเป็นอย่างไร เมื่อจคข้อมูลทีนายไชยบุญย์แก้ข้อกล่าวหาแล้ว ก็รวบรวมและนำเอกสารทั้งหมดถวายต่อคณะผู้พิจารณา นำโดยพระพรหมโมลี เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เจ้าคณะภาค 1 เพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนศาลสงฆ์ต่อไป

